

Số: 78 /BC-HĐND- KTXH

Bù Đăng, ngày 13 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Ngày 13/12/2023, Ban kinh tế - xã hội đã họp thẩm tra Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 23/11/2023 của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; Ban kinh tế - xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới khó khăn và biến động phức tạp, đã ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến các hoạt động kinh tế – xã hội của huyện. Nhưng với tinh thần nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra, dưới sự lãnh đạo tập trung của Huyện ủy, UBND huyện đã chủ động, linh hoạt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Huyện ủy, của HĐND huyện, cùng với đó là sự sự tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân đã góp phần khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương năm 2023 với ước thực hiện đạt và vượt 21/23 chỉ tiêu. Cụ thể:

1. Về lĩnh vực kinh tế

Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2022; giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản (theo giá hiện hành) tăng 6,55%; giá trị sản xuất khu vực công nghiệp (theo giá hiện hành) tăng 12,12%; giá trị sản xuất thương mại dịch vụ (theo giá hiện hành) về tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 14,75%, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 16,62%; diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 107,5%, cây lâu năm đạt 100,01%; ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển mạnh theo hướng quy mô lớn, trang trại công nghiệp; công tác quản lý xây, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện (cấp 90 Giấy phép xây dựng và cấp 1.232 Giấy CNQSD đất, với diện tích 865,87 ha); số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm đạt kế hoạch đề ra (02 xã: Phước Sơn và Đak Nhau) và nâng tổng số xã nông thôn mới của huyện lên tăng 11/14 xã; cải cách hành chính, chuyển đổi số được thực hiện mạnh mẽ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban kinh tế - xã hội đề nghị UBND huyện cần có các giải pháp thực hiện trong thời gian tới đó là:

- Một số nguồn thu đạt thấp, đến 31/10: thu lệ phí trước bạ đạt 58% (giảm 55% so với thực hiện năm 2022); thu tiền sử dụng đất đạt 68% (giảm 49% so với thực hiện năm 2022); thu thuế thu nhập cá nhân đạt 60% (giảm 71% so với thực hiện năm 2022).

- Một số nguồn chi đạt thấp, đến 31/10: vốn sự nghiệp kinh tế đạt 22,78%; vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào DTTS và MN (vốn đầu tư phát triển đạt 44%, vốn sự nghiệp đạt 21%); vốn đầu tư công (đạt 55%); vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình đạt 7,10%.

- Công tác quy hoạch, lập quy hoạch để thực hiện các dự án còn chậm, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư.

- Tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra; việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một số trang trại chăn nuôi, cơ sở sơ chế hạt điều, cà phê chưa nghiêm, chưa thực hiện tốt việc thu gom và xử chất thải, xử lý khói, bụi... vẫn chưa được xử lý triệt để, dứt điểm.

- Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về đất đai tuy được quan tâm thực hiện nhưng vẫn còn hạn chế như: việc triển khai thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm vẫn còn chậm, chưa có sự kiểm tra, rà soát kế hoạch sử dụng đất hàng năm sau khi được phê duyệt, để kịp thời xử lý các trường hợp không đủ điều kiện nhưng vẫn đăng ký để đưa vào kế hoạch sử dụng đất..

- Tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật vẫn còn xảy ra (11 vụ).

2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

Trong năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ tình hình thế giới, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, linh hoạt của UBND huyện nên về lĩnh vực văn hóa- xã hội năm 2023 của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa- xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt. Công tác dạy và học đã được triển khai thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch năm học đề ra. Việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai thực hiện đúng lộ trình và nội dung quy định. Đó là: 16/16 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục mầm non; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm trong vượt kế hoạch đề ra 18/19 trường (trong đó có 06 trường năm 2022 chưa thực hiện được chuyển qua), nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên toàn huyện 27/54 trường, đạt 50%.

- Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục thực hiện theo quy định (tổng số lượt khám 175.999 lượt, đạt 92,6%, tăng 17% so với cùng kỳ). Tình hình dịch bệnh sốt rét, sốt xuất huyết được kiểm soát chặt chẽ, không có ổ dịch lớn xảy ra; Các chương trình y tế -dân số, phòng chống suy dinh dưỡng, dân số và phát triển, phòng chống lao, phong, bứu cô có nhiều chuyển biến tích cực, luôn được quan tâm duy trì. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân đến cuối năm ước đạt 93%, đạt 100%.

- Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới; chính sách giảm nghèo ngày càng thiết thực, hiệu quả. Cụ thể: đầu năm có 795 hộ nghèo, chiếm 2,04% tổng số hộ trên toàn huyện; trong đó: 552 hộ nghèo DTTS, chiếm 69,43% tổng số hộ nghèo, cuối năm giảm được 663 hộ nghèo; trong đó: 487 hộ nghèo DTTS), đạt 104,6% kế hoạch tỉnh và 138,5% kế hoạch huyện; công tác giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực (đạt 108%), đào tạo nghề (đạt 130%); các chế độ chính sách cho người có công được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; chính sách về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội tiếp tục được duy trì và đảm bảo.

- Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa “tiếp tục nâng cao về chất lượng và số lượng. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

- Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tiếp tục tăng cường và tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc và đồng bào có đạo. Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban kinh tế - xã hội đề nghị UBND huyện cần có các giải pháp thực hiện trong thời gian tới đó là:

- Nguồn lực y tế hiện nay của ngành Y tế còn thiếu, chưa đáp ứng đủ theo định mức theo chỉ tiêu được giao (thiếu khuyết 20 biên chế, 286/306 biên chế). Tình trạng bệnh nhân có thể BHYT đến khám và điều trị tại TTYT huyện và Trạm y tế các xã nhưng không có thuốc, phải mua thuốc và vật tư y tế tại các nhà thuốc tư nhân để điều trị. Việc thực hiện các thủ tục đấu thầu thuốc nhằm khắc phục tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế, UBND tỉnh đã cho cơ chế để từng bước tháo gỡ nhưng đến nay UBND huyện và TTYT huyện vẫn chưa thực hiện được.

Ngoài ra, đề nghị UBND huyện rà soát lại số liệu giữa báo cáo và phụ lục kèm theo báo cáo số 350/BC-UBND ngày 23/11/2023 của UBND huyện để có sự thống nhất; cụ thể: Trong báo cáo, ước thu NSNN cả năm 2023 là 269 tỷ đồng, đạt 81% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua; nhưng trong phụ lục (tại mục 4), thu ngân sách trên địa bàn ước 269 tỷ đồng, đạt 76,86%.

- UBND huyện sớm công khai Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để các địa phương và nhân dân biết.

II. Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024

Ban kinh tế - xã hội thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 của UBND huyện đã đề ra trong báo cáo; các giải pháp thể hiện trách nhiệm và tinh thần quyết tâm của hệ thống chính trị trong việc đề ra một số chỉ tiêu và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đề nghị UBND huyện cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây:

- Tập trung chỉ đạo các biện pháp thu, chi ngân sách đạt hiệu quả cao nhất.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong công tác đấu giá, thu tiền sử dụng đất; tuân thủ đúng các quy định về thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án. Tăng cường công tác quản lý, chống thất thu; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, chống chuyển giá, gian lận thương mại; quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số.

- Tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện về những khó khăn của doanh nghiệp tác động đến công việc, nguồn thu nhập của người lao động trong các nhóm ngành nghề; qua đó, có định hướng, giải pháp để giải quyết hoặc kiến nghị với tỉnh trong thời gian tới;

- Thực hiện các giải pháp cụ thể để làm tốt công tác quy hoạch, nhu cầu quy hoạch, kết quả thực hiện quy hoạch trong những năm qua, đánh giá và dự báo công tác quy hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó ưu tiên quan tâm hơn đến các dự án đã kéo dài nhiều năm.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, chính sách giải tỏa đền bù để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công trình, nâng cao tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công từ huyện đến các xã, thị trấn.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; trong đó cần chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường và thực hiện chưa đúng, chưa đủ các điều kiện, quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ cấp Giấy CNQSDĐ.

- Tập trung chỉ đạo, đầu tư Chương trình Nông thôn mới, ưu tiên đầu tư cho 3 xã: Đồng Nai, Đăng Hà, Nghĩa Bình để đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2024. Tăng cường các giải pháp hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất, tránh không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng. Rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp do ngân sách nhà nước hỗ trợ để có hướng nâng cao hiệu quả các mô hình.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo cơ sở thuốc điều trị BHYT và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoạt động hành nghề y tế tư nhân theo quy định; tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác phát triển BHYT trên địa bàn huyện.

- Rà soát hiệu quả việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, các dự án an sinh xã hội quan tâm giải quyết dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại. Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình MTQG về phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi đạt hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa và phát huy tốt các giá trị văn hóa trong đời sống tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, phát triển du lịch khu Bảo tồn văn hóa S'tiêng sóc Bom Bo, Trảng cỏ Bù Lạch (xã Đồng Nai) và các danh thắng trên địa bàn huyện.

III. Về dự thảo Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ban Kinh tế - xã hội thống nhất với dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Dự thảo nghị quyết đảm bảo về mặt nội dung, căn cứ pháp lý, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội về tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024 (lĩnh vực kinh tế - xã hội). Ban kinh tế - xã hội trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Bùi Ngọc Hân